
HVERFISRÁÐ HÁALEITIS- OG BÚSTAÐAHVERFIS 
 
Ár 2017, mánudaginn 20. febrúar kl.16.00, var haldinn 153. fundur hverfisráðs Háaleitis- og 
Bústaðahverfis. Fundurinn var haldinn í Betri stofunni í húsakynnum Þjónustumiðstöðvar 
Laugardals og Háaleitis að Efstaleiti 1 á 2. hæð. Viðstödd voru: Kristín Erna Arnardóttir 
(varamaður Harðar Oddfríðarsonar), Eyrún Eyþórsdóttir, Sverrir Þór Sverrisson (varamaður 
Dóru Magnúsdóttur), Elínóra Inga Sigurðardóttir, Sigurður Eggertsson  og Snorri Þorvaldsson 
áheyrnarfulltrúi. Starfsmenn og aðrir sem sátu fundinn: Sigtryggur Jónsson framkvæmdastjóri 
Þjónustumiðstöðvarinnar og Helga Margrét Guðmundsdóttir, verkefnastjóri þekkingarstöðvar 
í ÞLH sem ritaði fundargerð. 

 
Þetta gerðist: 

 
1. Lagt fram bréf skrifstofu borgarstjórnar, dags. 18. janúar 2017, þar sem tilkynnt er að 

Sverrir Þór Sverrisson taki sæti sem varamaður í hverfisráði í stað Ágústu Kristínar 
Andersen. 

 
2. Fram fer kynning á tölfræðilegum upplýsingum um afbrot í hverfinu og niðurstöður úr 

könnun á viðhorfi fólks til lögreglunnar. 
 
Jóhann Karl Þórisson og Rafn Hilmar Guðmundsson frá Lögreglunni á  
höfuðborgarsvæðinu taka sæti á fundinum undir þessum lið. 
 

- Kl. 16.15 tekur Elínóra Inga Sigurðardóttir sæti á fundinum. 
 

- Kl. 16.23 tekur Eyrún Eyþórsdóttir sæti á fundinum. 
 

3. Fram fer umræða um Heilsueflandi samfélag /Heilsueflandi hverfi 
fjölmenningarkvöldi sem haldið var í Tónabæ 13. febrúar s.l. 
 

4. Fram fer umræða um drög að texta á skilti sem fyrirhugað er að setja upp við 
hitaveitustokk v. menningarmerkinga. 
 

5. Lögð fram beiðni frá Íbúasamtökum Háaleitis um að hverfisráðið kanni stöðu mála um 
áframhaldandi íþróttastarfsemi í Háaleitishverfi og hvort fyrirhugað er að byggja 
íbúðir á Framsvæðinu. 
 
Framkvæmdastjóra falið að leita upplýsinga hjá  ÍTR og USK fyrir næsta fund 
hverfisráðs. 

 
Fundi slitið kl. 17.30 

 
Kristín Erna Arnardóttir (Sign) 

 
Sigurður Eggertsson ( Sign) Eyrún Eyþórsdóttir (Sign) 
Sverrir Þór Sverrisson (Sign) Elinóra Inga Sigurðardóttir ( Sign) 


